



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๖/ ๕๖๔

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย/  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้ยานพาหนะของกองสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ในส่วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และสรุปผลเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้บันทึกข้อตกลง จัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดการเติมน้ำมันให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลิตรละ ๑๐ สตางค์ พร้อมทั้งจัดทำบัตรพีทีที ฟลีทการ์ด (PTT Fleet Card) สำหรับการเติมน้ำมันรถราชการ แต่เนื่องจากบางหน่วยงานใช้ระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเงินเชื่อ แต่บริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้กำหนดสวัสดิการเงินเชื่อให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงานจึงจำเป็นต้องไปใช้บริการกับปั้มน้ำมันอื่นแทน

๒. ปัญหาการบริหารจัดการยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากขาดการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา และขาดระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความเอาใจใส่และควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานบริหารทรัพย์สินได้ดำเนินการแล้ว ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. การใช้บัตรพีทีที ฟลีทการ์ด (PTT Fleet Card) สำหรับเติมน้ำมันรถราชการ และบัตรสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. นัดหารือร่วมกับคณะ สำนัก วิทยาลัย ที่มีรถยนต์ประจำหน่วยงาน เพื่อหารือร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้บัตรฟลีทการ์ด (PTT Fleet Card)

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายที่ให้รถราชการทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ใช้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ให้แจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติด้วย ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินพิจารณา ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย